

เสนอหัวข้อการวิจัยสำหรับใช้ในการศึกษาค้นคว้าวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

แบ่งเป็น ๔ หมวดหมู่ รวมจำนวน ๕๐ เรื่อง รายละเอียดปรากฏตามตารางดังนี้

บทบาท/หน้าที่ที่นายอำเภอ	กรอบ/ประเด็นสำคัญ	หัวข้อวิจัย
<p>๑. นายอำเภอในฐานะ ตัวแทนรัฐบาล (Government Agenda) หัวข้อการวิจัย รวมจำนวน ๙ เรื่อง</p>	<p>๑.๑ นโยบายสำคัญของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนชาติ/การปฏิรูป ประเทศ</p>	<p>๑) บทบาทของ ปค. สนับสนุนนโยบายของรัฐ โดยเป็นการศึกษากรณี ได้แก่ (๑) บทบาทนายอำเภอกับการขับเคลื่อนนโยบายไทยนิยมยั่งยืน (๒) บทบาทนายอำเภอกับการขับเคลื่อนนโยบายบัตรสวัสดิการคนจน (๓) บทบาทนายอำเภอกับการสร้างความโปร่งใสของสำนักงานฉันท (๔) บทบาทนายอำเภอกับการแก้ไขปัญหาหนี้ในระบบ (๕) บทบาทนายอำเภอกับการขับเคลื่อนนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ (๖) บทบาทนายอำเภอกับการสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน (๗) บทบาทนายอำเภอกับการขับเคลื่อนนโยบายบ้านสวยเมืองสุข ๒) การเสริมสร้างความตระหนักรู้และปฏิบัติการข่าวสาร (Information Operation) เพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันหลักของชาติ ๓) ประสิทธิภาพการดำเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากร ปค. ในการเข้าสู่ยุค Thailand ๔.๐</p>
<p>๒. นายอำเภอในฐานะ นักบริหารเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Manager) หัวข้อการวิจัย รวมจำนวน ๕ เรื่อง</p>	<p>๒.๑ การบูรณาการแผนพัฒนาในพื้นที่</p>	<p>๑) บทบาทของนายอำเภอในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ๒) บทบาทของนายอำเภอกับการบูรณาการแผนระดับต่างๆ (จว. อภ. ท้องถิ่น) ๓) บทบาทของ ปค. ในการจัดการเลือกตั้งทุกระดับ ๔) ทิศทางการปกครองกับแนวทางการพัฒนาเครือข่ายข้อมูล บัตรประจำตัวประชาชน ยุคไทยแลนด์ ๔.๐ (วช.ก.ว.ป.) แผนงานการวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ๕) กรมการปกครองกับการจัดการเกี่ยวกับความมั่นคง จากการใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล (วช.(ก.ว.ป.) แผนงานการวิจัย. ๒๕๖๒)</p>

บทบาท/หน้าที่นายอำเภอ	กรอบ/ประเด็นสำคัญ	หัวข้อวิจัย
๓. นายอำเภอในฐานะผู้บริหารของพื้นที่ (Area Manager) หัวข้อการวิจัย รวมจำนวน ๓๐ เรื่อง	๓.๑ การพัฒนาบุคลากร  ๓.๒ ด้านการปกครองท้องถิ่น	๑) บทบาทนายอำเภอเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร โดยเป็นการศึกษกรณี ได้แก่ (๑) ชำนาญการฝ่ายปกครอง พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ/ชั่วคราว (๒) บทบาทผู้นำท้องถิ่น เช่น กน. ผญบ. ฯลฯ (๓) ภารกิจของสมาชิก อส. ในการทำงานที่ต่างๆ ร่วมกับพนักงานฝ่ายปกครอง (๔) บทบาทคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)  ๑) บทบาทนายอำเภอด้านการปกครองท้องถิ่น โดยเป็นการศึกษกรณี ได้แก่ (๑) การพัฒนาศึกษภาพ กน. ผญบ. ฯลฯ และ กม. ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนงานในพื้นที่ (๒) การส่งเสริมการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการประจำตำบลให้มีประสิทธิภาพ (๓) ความจำเป็นในการดำรงอยู่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในเขตพื้นที่เทศบาล (วช.(กง.วป.) แผนงานการวิจัย. ๒๕๖๑) (๔) บทบาทนายอำเภอในการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (วช.(กง.วป.) แผนงานการวิจัย. ๒๕๖๒)
	๓.๓ ด้านการริ่ษาความสงบเรียบร้อย	๑) บทบาทนายอำเภอด้านการริ่ษาความสงบเรียบร้อย โดยเป็นการศึกษกรณี ได้แก่ (๑) การจัดระเบียบสังคม/ชุมชนให้เกิดความสงบเรียบร้อย โดยร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ และพัฒนาศึกษภาพเครือข่ายฝ่ายปกครอง (๒) การสร้างพลังสังคมและเครือข่ายชุมชนในการป้องกันและปราบปราม ด้านการริ่ษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน/หมู่บ้าน แบบมีส่วนร่วม (๓) การเสริมสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานทุกภาคส่วน เพื่อนำไปสู่ความร่วมมือ ในการพัฒนาและสรรค์สร้างสังคมให้เกิดความสงบสุข (๔) การบริหารจัดการ/การควบคุม/การอนุมัติ อนุญาต ได้แก่ อนุญาต โรงแรม สถานบริการ ค้าของเก่า ฯลฯ (๕) บทบาทฝ่ายปกครองในการริ่ษาความสงบเรียบร้อยเชิงเปรียบเทียบ (เมือง/ชนบท) (๖) ภารกิจในการริ่ษาความสงบเรียบร้อยของฝ่ายปกครองตามกฎหมาย (๗) การศึกษาการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ (วช.(กง.วป.) แผนงานการวิจัย. ๒๕๖๑)



บทบาท/หน้าที่ในายอำเภอ	กรอบ/ประเด็นสำคัญ	หัวข้อวิจัย
๓.๔ ด้านความมั่นคง		๑) บทบาทนายอำเภอด้านความมั่นคง โดยเป็นการศึกษากฎหมาย ได้แก่ (๑) การสร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็งเพื่อเอาชนะยาเสพติดในพื้นที่อย่างยั่งยืน (๒) การพัฒนายุทธวิธีกองกำลังประจำถิ่นของฝ่ายปกครองให้มีความรู้ ความสามารถในการป้องกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาในระดัพื้นที่ (๓) การเพิ่มขีดความสามารถด้านการข่าวร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงและเครือข่ายข่าวของฝ่ายปกครองในพื้นที่ (๔) การบริหารจัดการความขัดแย้ง / การชุมนุมสาธารณะ
๓.๕ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการจัดการภัยพิบัติ		๑) บทบาทนายอำเภอด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการจัดการภัยพิบัติ โดยเป็นการศึกษากฎหมาย ได้แก่ (๑) การจัดการป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ (๒) การส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (๓) การบริหารจัดการภัยพิบัติในพื้นที่ เช่น น้ำท่วม ดินโคลน พายุ ภัยแล้ง ภัยหนาว เป็นต้น (๔) การศึกษาบทบาทของนายอำเภอในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (วช.(ก.ง.บ.) แผนงานการวิจัย. ๒๕๖๒)
๓.๖ ด้านสังคม ด้านการสาธารณสุข และการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ		๑) บทบาทนายอำเภอด้านสังคม ด้านการสาธารณสุข และด้านการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ โดยเป็นการศึกษากฎหมาย ได้แก่ (๑) การคุ้มครองดูแลเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส (๒) การส่งเสริมสนับสนุนงานด้านวัฒนธรรม/ศาสนา (๓) การควบคุม และป้องกันโรคติดต่อ (๔) การควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ (๕) การส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพชุมชน (๖) การพัฒนา และส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ (๗) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกับการพัฒนาพื้นที่

บทบาท/หน้าที่นายอำเภอ	กรอบ/ประเด็นสำคัญ	หัวข้อวิจัย
๔. นายอำเภอที่ดีและมีคุณภาพ (Smart Officer) หัวข้อการวิจัย รวมจำนวน ๖ เรื่อง	๔.๑ นายอำเภอที่ดีและมีคุณภาพ	หัวข้อวิจัย ๑) นายอำเภอที่ดีและมีคุณภาพ (Smart Officer) โดยเป็นการศึกษาระดับนี้ได้แก่ (๑) การส่งเสริม/สนับสนุนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (๒) การส่งเสริมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ (๓) การส่งเสริมกิจกรรมจิตอาสา (๔) การพัฒนา/เสริมสร้างสภาพลักษณ์การปฏิบัติงานของบุคลากรให้มีความรู้คุณธรรม (๕) การควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในพื้นที่ให้เป็นไปอย่างโปร่งใสปลอดการทุจริต (๖) ถอดบทเรียน กรณีการทุจริตการดำเนินงานการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี พ.ศ.๒๕๕๔ (วช.(กจ.วป.) แผนงานการวิจัย. ๒๕๖๑)

ที่มา : ๑. การสัมมนากลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อจัดทำทิศทาง การดำเนินงานยุทธศาสตร์การวิจัยและติดตามประเมินผล ปค. ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)  
เมื่อระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรม เอส.ดี.เอเวนิว กทม.

๒. (วช.(กจ.วป.) แผนงานการวิจัย. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒)